

## สังคม ข่าว



มอบรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  
มอบรางวัลออกแบบใหม่ไทยสู่เส้นทางโลก โดยมี อธิสิทธิ์ คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงวัฒนธรรม ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เอ็ดเวิร์ด กิตติ และ สนั่น อังอุบล  
กุล ร่วมงาน ณ อีเดนฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

## วธ.-พศ.เตือนตักบาตรออนไลน์เสี่ยงถูกหลอก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีธุรกิจใหม่รับจ้าง ตักบาตรพระ สำหรับคนตื่นสายแต่อยากใส่ บาตรพระ โดยเหลือแค่ต้นมากรวดน้ำเอง เพียงแค่ลูกค้าที่ต้องการทำบุญโอนเงินเข้ามา พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล แล้วจะมีทีมงานที่ พร้อมทำทุกอย่างให้พร้อมรูปถ่าย และวิดีโอ รายงานผล เห็นทุกสิ่งเหมือนไปตักด้วยตัวเอง เหลือแค่ต้นมากรวดน้ำนั้น อยากฝากถึง พุทธศาสนิกชนก่อนใช้บริการทำบุญตักบาตร ออนไลน์ในลักษณะดังกล่าวให้ตรวจสอบจน แน่ใจก่อน พร้อมเตือนผู้ที่ให้บริการดังกล่าว หากไม่ได้ทำบุญให้จริงจะถือว่ามีความผิดฐาน ฉ้อโกง ส่วนตัวมองว่าที่เกิดกระแสการเปิดรับ ทำบุญ ตักบาตรออนไลน์ขึ้นมาในช่วงนี้นั้น เนื่องจากอาจเป็นเรื่องสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด พุทธศาสนิกชนไม่สะดวกไปทำบุญที่ วัดจึงมีปรากฏในรูปแบบตัวแทนไปทำบุญ ตักบาตร ถวายพระสงฆ์ให้ ซึ่งจริง ๆ สามารถ ดำเนินการได้ แต่ในลักษณะที่เป็นนายหน้ามารับไปทำบุญ ตักบาตรให้ หากไม่ได้ทำจริงก็ อาจจะมีความคิดในฐานฉ้อโกง ขณะที่ทาง กรรมการศาสนา (ศน.) เองก็ได้ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอด อย่างไรก็ตามหากพุทธศาสนิกชนจะดำเนินการ กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรออนไลน์ ผ่านตัวแทน ไปทำบุญให้ก็ทำได้ แต่ขอให้พิจารณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการจริง ไม่อย่าง

นั้นจะเข้าข่ายหลอกลวง แนะนำให้ทำบุญ ออนไลน์กับวัดหรือเดินทางไปทำบุญที่วัดเอง ได้ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด-19

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า กรณีดังกล่าวพบว่ามี การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น ทาง พศ.จะส่งข้อมูลให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อตรวจสอบ ว่ามีความผิดหรือไม่ ทั้งนี้การโอนเงินเพื่อ ทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลใด บุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัว ควรตรวจสอบ ปลายทางก่อนว่าโอนเงินไปให้ใคร เพราะอาจ จะโดนหลอกได้ ขณะเดียวกันในปัจจุบันนี้ หลายวัดก็มีคิวอาร์โค้ดให้สามารถสแกนโอน เงินทำบุญได้อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันหาก พุทธศาสนิกชนพบความผิดปกติในการโอน เงินทำบุญให้กับที่ใดก็ตามสามารถแจ้งเรื่องมา ที่ พศ. ให้ดำเนินการตรวจสอบได้ทันที.

## ขอบทูลชื่อ "หกพันล้าน" ประกาศผล "พ.ค.64"

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8/2564 มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการหลังปิดรับการให้ทุนประจำปี 2564 มีผู้ยื่นขอรับทุนมากถึง 1,342 โครงการ รวมวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนกว่า 6,000 ล้านบาท โดยได้สรรหาบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการร่วมกับสำนักงานกองทุนฯ เพื่อพิจารณาโครงการและกิจกรรมตามประเด็นที่กำหนดไว้ โดยได้จัดทำบัญชีรายชื่อและประวัติผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 1 คนจะร่วมพิจารณาโครงการได้เพียงประเภทเดียวเพื่อความโปร่งใส

ดร.ชนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการจะใช้เวลาพิจารณาคุณสมบัติและรายละเอียดโครงการประมาณ 1 เดือน คาดว่าจะสรุปแล้วเสร็จกลางเดือน เม.ย. นี้ จากนั้นจะสรุปข้อมูลเสนอต่ออนุกรรมการบริหารอนุมัติและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนใหญ่เห็นชอบ สำหรับการประกาศผลคาดว่าจะรับทราบกันในช่วงช่วงต้นเดือน พ.ค. นี้.



สังคม > สังคมทั่วไป

# สงกรานต์ไม่ห้ามเล่นสาดน้ำ แต่ต้องจำกัดคน-เว้นระยะห่าง

วันที่ 09 มี.ค. 2564 เวลา 12:24 น.



## รมว.วัฒนธรรมเผยสงกรานต์ปีนี้มีข้อห้ามเรื่องการเล่นสาดน้ำ และการจัดงานต่างๆ แต่ต้องมีการจำกัดจำนวนคน และเว้นระยะห่าง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะหารือถึงกรอบมาตรการการเล่นน้ำสงกรานต์ โดย ศบค.ชุดเล็กจะมีการประชุมในวันที่ 11 มีนาคมนี้ ก่อนจะกำหนดมาตรการ เพื่อเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 15 มี.ค.นี้

ทั้งนี้มาตรการสงกรานต์ปีนี้มีข้อห้ามแต่จะจัดอย่างไรให้เหมาะสมโดยสามารถมีขบวนแห่ การละเล่นพื้นบ้าน ขึ้นรถกระบะสาดน้ำได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนคน รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตหรือ ดนตรีสดให้เว้นระยะห่าง

"ปีนี้จะไม่มีข้อห้ามเรื่องการเล่นสาดน้ำ แต่จะมีการให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม ส่วนข้อปฏิบัติการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นั้น ควรจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้รดน้ำกับผู้สูงอายุ มีการเว้นระยะห่างของผู้ที่มาร่วมงาน ถือเป็นหลักสำคัญ"

"ส่วนงานวันไหล? จ.ชลบุรี? ที่แต่ละปีจะมีประชาชนไปร่วมงานจำนวนมากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ เพราะทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับจัดงานวัฒนธรรมประเพณี จึงคิดว่าปีนี้น่าจะมีการจัดงานวันไหลได้ เพราะตอนนี้ยังไม่พบการระบาดใหญ่ ขณะที่ในส่วนของงานคอนเสิร์ต แนะนำให้มีการจัดเก้าอี้ เว้นระยะห่าง"รมว.วัฒนธรรม กล่าว

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การขึ้นรถแห่และสาดน้ำไม่ใช่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม แต่เป็นการละเล่นในช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านหรือมีการท่องเที่ยว แต่เราคิดถึงเรื่องจำนวนคนร่วมงานมากกว่า ดังนั้น? หากมีประชาชนขึ้นไปเบียดเสียดกันบนรถแห่ก็มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ตรงนี้อาจเป็นหนึ่งในข้อพิจารณา แต่ขณะนี้ยังไม่ข้อห้ามใดๆ ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในระหว่างการเตรียมการ ซึ่งเรากำลังสร้างความสมดุลระหว่างความเหมาะสมทางเศรษฐกิจกับการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่



## โรงงานยาสูบกับกัญชา

### เรียน บ.ก.ข่าวสด

กรม.อนุมัติให้โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดวงเงินกู้เกินบัญชี 1,500 ล้านบาท เพื่อพุงสภาพคล่อง สาเหตุยอดจำหน่ายบุหรี่ลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ บุหรี่ขายได้น้อยลงก็เชื่อว่าคนในประเทศจะลดการสูบบุหรี่ อาจจะมีสาเหตุอื่นที่ให้ผู้บริโภคซื้อน้อยลง นิยมบุหรี่นำเข้า มีบุหรี่เถื่อนเข้ามาเยอะ และบุหรี่ไฟฟ้าแม้ว่าจะผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีคนลักลอบขาย หรือว่าไปเสพอย่างอื่นมากขึ้น ในเมื่อยอดขายลดลงเรื่อยๆ ก็จะขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆ จะกลายเป็นคืนพอกหางหมู เช่นเดียวกับขสมก. แต่เนื่องจากขสมก.เป็นการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไป การเก็บค่าโดยสารจะต่ำกว่าต้นทุน ทำเอาโหดก็ไม่ได้กำไร เป็นเรื่องที่สาธารณชนเข้าใจได้ แต่ยาสูบเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ในเมื่อยอดขายบุหรี่ในประเทศลดลง ถ้ายังต้องดำเนินกิจการต่อไปคงต้องหาสินค้าอื่นเข้ามาเสริมทำไม่จึงไม่อนุญาตให้การยาสูบฯ ปลูกกัญชาของ เนื่องจากมีลูกไร่ที่ปลูกใบชวยในมืออยู่แล้ว เปลี่ยนการปลูกใบชวยมาแบ่งเป็นปลูกกัญชากันบ้าง กำลังเป็นที่นิยมและเชื่อว่า การยาสูบฯ สามารถควบคุมพื้นที่การปลูกได้

ด้วยความเคารพ  
ไว้ควัน

### ตอบ คุณไว้ควัน

ข้อเสนอของคุณ หวังว่าผู้บริหาร โรงงานยาสูบและรัฐบาลควรสนใจ ถ้ายังมีนโยบายให้มี โรงงานยาสูบต่อไป และในเมื่อประเทศเรากำลังจะเปิดกว้างด้านกัญชาก็น่าจะคิดใหม่สำหรับสินค้าตัวใหม่

## ชาวพบพระเผชิญแล้งหนัก

### เรียน บ.ก.

พื้นที่.พบพระ จ.ตาก ปีนี้น้ำและฝายเก็บน้ำของหมู่บ้านแห่งเกือบสนิท โดยเฉพาะที่หมู่บ้านทหารผ่านศึก ปีที่ผ่านมายังไม่เคยแห้งแบบนี้ ฝายเก็บน้ำฝายนี้เป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร ไร่ปลูกและบริโภคของหมู่บ้าน หากฝนไม่ตกจะส่งผลกระทบต่อประชากร 390 คน จำนวน 123 ครัวเรือน และครูนักเรียน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ที่จะต้องใช้น้ำ จึงอยากของบประมาณเพื่อแก้ไข โดยเฉพาะการลอกหน้าฝาย ตอนนีตัวฝายที่เก็บน้ำได้อยู่ประมาณแค่ 5 ไร่ถ้าขยายได้อีก 10 ไร่ น่าจะเพียงพอ เป็นการแก้ปัญหาหาระยะยาวได้ดี พอใช้ได้ตลอดปีจนกว่าจะถึงหน้าฝน

วิรุฬ

### ตอบ คุณวิรุฬ

ความแห้งแล้งปีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบโปรดรับทราบข้อร้องเรียนของชาวพบพระนี้ด้วย

## สงกรานต์สนุกได้แค่ไหน

### เรียน บ.ก.ข่าวสด

รัฐบาลประกาศหยุดยาววันที่ 10-15 เมษายน ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ไฟเขียวให้จัดกิจกรรมสงกรานต์ได้ แต่ให้เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ โดยเฉพาะตามถนนที่จัดกิจกรรม อย่างเช่น ถนนข้าวสาร กทม. ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น ถนนข้าวสุก จ.อ่างทอง ฯลฯ ถ้าเป็นเช่นนี้จะลำบากในการจำกัดคนเข้าพื้นที่ พอสดน้ำก็เริ่มสนุก โดยเฉพาะบางคนเล่นผีดกติกายังมีเวลาเหลือไม่นานหน่วยงานในระดับนโยบายควรจะมีมาตรการเข้มงวดให้มากกว่านี้เนื่องจากหยุดสงกรานต์ไม่เหมือนกับวันหยุดยาวในช่วงอื่นๆ ที่คนที่ออกไปเที่ยวหรือพักผ่อน ต่างคนต่างไปเที่ยวในกลุ่มคนตนเอง แต่สงกรานต์โดยเฉพาะพื้นที่ที่จัดให้สดน้ำต่างไม่รู้จัดแต่มาเล่นด้วย ต้องระวัง ผู้ที่จัดต้องเข้มงวดเพราะเข้าข่ายในลักษณะคนหมู่มากและอยู่ภายใต้ภาวะโควิด

อุทัย

### ตอบ คุณอุทัย

รัฐบาลเองมีท่าทีที่จะเปิดไฟเขียวให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะให้เล่นอย่างไร แค่นั้น ในเมื่อการนำเข้าวัคซีนของประเทศเราก็เป็นไปอย่างล่าช้า ในช่วงสงกรานต์ก็ยังมีวัคซีนจำนวนไม่มากนัก ยังไม่มีอะไรมั่นใจได้นัก

**ศบค.เตรียมเคาะ1เม.ย.**

# คลายล็อก! สงกรานต์

**แจง'วัคซีนพาสปอร์ต'  
มาตรฐานเดียวทั่วโลก  
เพิ่มอีก!โควิดไทยติดเชื้อใหม่ 71 รวม  
ป่วยสะสม 26,441 ราย "ศบค." เล็ง  
ผ่อนคลายมาตรการเพิ่ม 1 เม.ย.นี้ ย้ำ  
จัดงานสงกรานต์แบบนิวนอร์มัลป้อง  
กันแพร่เชื้อโควิด แจงออก "วัคซีน  
พาสปอร์ต" รอ "WHO" กำหนดมาตร  
ฐานเดียวกันทั่วโลก ย้ำกระจาย วัคซีน  
เมืองเศรษฐกิจ-เมืองท่องเที่ยวเป็น  
แห่งแรก**

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 พญ.อภิสมัย  
ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหาร  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) ราย  
งานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโค  
วิด-19 ในประเทศไทยล่าสุด พบผู้ติด  
เชื้อรายใหม่เพิ่ม 71 ราย แบ่งเป็นการ

ต่อหน้า > 8

## ■ คลาย

ต่อจากหน้า 1

ติดเชื้อภายในประเทศ 48 ราย มาจาก  
การเฝ้าระวังในระบบบริการสุขภาพ 41  
ราย และจากการตรวจค้นหาเชิงรุกใน  
ชุมชน 7 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ

23 ราย ทั้งนี้จากการคัดกรองเชิงรุกมี  
รายงานผู้ติดเชื้อ 14,688 ราย รวมยอด  
ผู้ป่วยสะสม 26,441 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดสะสมอยู่ที่ 85 ราย  
รักษาหายเพิ่มอีก 33 ราย รวมยอดผู้  
ป่วยรักษาหาย 25,777 ราย และยังมี  
รักษาตัวในโรงพยาบาล 579 ราย

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ที่ประชุม  
ศบค.ชุดเล็กมีการหารือเกี่ยวกับการ  
กำหนดมาตรการผ่อนคลายเป็นภาคส่วน  
อื่นๆ โดยเตรียมเสนอให้ที่ประชุม ศบค.  
ชุดใหญ่พิจารณา ในช่วงวันที่ 15-19  
มี.ค.นี้ โดยแบ่งระยะผ่อนคลายเป็น 3  
ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ช่วงตั้ง  
แต่วันที่ 1 เม.ย.64 โดยมีการพิจารณา  
ปรับพื้นที่ระดับสีต่างๆ การผ่อนคลาย  
กระบวนการเดินทางเข้าประเทศของ  
ชาวต่างชาติ การกำหนดมาตรการกักตัว  
และการคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่31  
พ.ค.64 ระยะที่ 2 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64  
เป็นต้นไป จะมีการนำ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ  
มาใช้เพื่อควบคุม และป้องกันโรค และ  
ระยะที่ 3 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็น  
ต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยได้รับวัคซีน  
มากขึ้น มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ก็จะมีการ  
หารือกรณีบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศ  
โดยได้รับวัคซีนจากประเทศต้นทางมา  
แล้วจะผ่อนปรน มาตรการกักตัวอย่างไร

ส่วนเทศกาลสงกรานต์ทาง ศบค.เน้น  
ย้ำให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่  
ระบาดของโรค และได้เสนอกระทรวง  
วัฒนธรรมปรับรูปแบบงานเทศกาล  
สงกรานต์เป็นแบบนิวนอร์มอล

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า นอกจากนี้  
ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ทางกระทรวง  
การต่างประเทศได้หารือเกี่ยวกับการทำ  
วัคซีนพาสปอร์ตซึ่งกระทรวงสาธารณสุข  
ระบุว่า ต้องรอมาตรฐานเดียวกันทั้ง  
โลกที่จะกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก  
(WHO) แต่ในระยะนี้ ไทยสามารถ  
กำหนดใบรับรองให้กับคนไทยที่ได้รับ  
วัคซีนตามมาตรฐานของ WHO แล้ว  
และเมื่อทั่วโลกได้มาตรฐานการทำวัคซีน  
พาสปอร์ตก็สามารถปรับใบรับรองไปเป็น  
วัคซีนพาสปอร์ตได้ทันที

ส่วนเรื่องการกระจายวัคซีนที่ย่อย  
ได้รับมาอย่างต่อเนื่องนั้น พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ  
ศบค. ได้ย้ำเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนไป  
ยังเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวซึ่ง  
จะได้รับวัคซีนเป็นแห่งแรกๆ โดยนอก  
จากบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้า  
หน้าที่ด่านหน้าแล้ว อาจรวมไปถึงเจ้า  
หน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกา  
กร ตำรวจ ทหาร พลเรือนที่ต้องทำงาน  
ในพื้นที่เสี่ยงเช่นในสถานกักกันหรือใน

สนามบิน รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัว จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆ

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกล่าวถึงแนวทางผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวว่า เปิดในเรื่องการสัญจร การเดินทางในทุกพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีมาตรการรองรับว่าจะปกป้องโควิด-19 ได้อย่างไร ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ก็กำลังทยอยดำเนินการในการหารือในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง หลายหน่วยงานสิ่งสำคัญที่สุดเป้าหมายสุดท้ายคือ ทำอย่างไรไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ขึ้นมาอีก เพราะเป็นการเคลื่อนที่ของประชาชนจำนวนมากในช่วงสงกรานต์ ซึ่งตนก็อยากให้ช่วงสงกรานต์เศรษฐกิจเดินหน้า ทั้งเรื่องการค้าขาย การท่องเที่ยว โรงแรมต่างๆ ให้มีรายได้เพื่อฟื้นฟูสร้างรายได้ที่หายไปช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 หลายอย่างกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งทันเวลา และจะมีความชัดเจนก่อนสงกรานต์แน่ เพื่อให้ทันต่อการวางแผนเดินทางล่วงหน้า รวมถึงการจองที่พักโรงแรม ไม่ใช่ประกาศตอนวันสงกรานต์



## ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

■ สมกับเป็นผู้บริหารยุคใหม่ไฟแรง **ณภัทร โมรินทร์ ซีอีโอแห่งแบรนด์เจ้าลัว** ผู้นำธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อหมูแปรรูป ชุ่มเตรียมพลิกโฉมและรีแบรนด์ “เจ้าลัว” ครั้งใหญ่ ล่าสุดพร้อมเปิดแถลงวิสัยทัศน์และแนวคิดการบริหารธุรกิจของแบรนด์เจ้าลัว ในยุค 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นี้ ณ ห้องจีแอนด์โอ ชั้น 9 โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ ใครที่ชื่นชอบข้าวต้ม หมูแผ่น หมูแห้ง กุนเชียง ของแบรนด์ “เจ้าลัว” ต้องติดตามให้ดี เชื่อว่าต้องร้องว้าวกันแน่นอน

■ **เฮฟเวิ้ล** จัดแคมเปญโปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อน Summer Heat Up ซ้อปลสนุกหยุดทุกองศาร้อน ยกขบวนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์ในห้องครัว ลดราคาเอาใจคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนักช้อปออนไลน์ อาทิ ถังขยะเซ็นเซอร์อัตโนมัติ ชุดเครื่องครัว ไม้ถูพื้นไฟฟ้าไร้สาย พัดลม เครื่องดูดไรฝุ่น เป็นต้น พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุดกว่า 60% เพิ่มความคุ้มให้ทุกการช้อปบั้ง ด้วยโค้ดส่วนลดพิเศษจาก เฮฟเวิ้ล “SUMMER” รับส่วนลดเพิ่มอีก 300 บาท เมื่อช้อปขั้นต่ำครบ 1,500 บาท และยังจัดส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อช้อปขั้นต่ำครบ 2,000 บาท โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักช้อปออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคมนี้เท่านั้น ช้อปสินค้าได้ที่ <https://www.hafelehome.co.th> หรือคลิก <https://bit.ly/3e8CeIT>

■ **สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม** เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ( รุ่นที่ 26 ) จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 12 มีนาคม เวลา 13.00 น.

■ **วิศรา จิราธิวัฒน์** เปิดแคมเปญใหญ่ต้อนรับวันสตรีสากล “CENTRAL / ROBINSON WOMEN'S DAY” (เซ็นทรัล และ โรบินสัน วิเมนส์ เดย์) ในคอนเซ็ปต์ #ผู้หญิงยุคใหม่มั่นใจด้วยพลังบวก ชวนนักช้อปส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน “มูลนิธิเพื่อนหญิง” เพียงร่วมบริจาคคะแนนเดอะวัน ทุกๆ 200 คะแนน ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน จะสมทบเพิ่ม 200 คะแนน ต่อ 1 การบริจาค ที่จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ ห้างเซ็นทรัล (ยกเว้นสาขาจางซีลอน) และ โรบินสัน (ยกเว้นสาขาจางซีลอน ป่าตอง) หรือผ่านแอปพลิเคชันเดอะวัน ตั้งแต่วันที่ 5- 12 มีนาคม พร้อมพบกับดีลโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายที่พลาดไม่ได้! สำหรับมีสแอฟไอเทมของสาว ๆ โดยเฉพาะ

■ **ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา** ประธานอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา เตรียมจัดงาน “นวัตกรรมทางการแพทย์ สู่สังคมสุขภาวะ” ซึ่งอยู่ในโครงการองค์การคนดี โดยมี ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และบุคลากรทางการแพทย์มาแสดงนิทรรศการ และเสวนาสื่อออนไลน์นอกแบบนวัตกรรมแก่เยาวชนเจนเรอเนชั่น Z โดยจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 9 มีนาคม เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

■ **ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม** ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานแสดงความร่วมมือในการรับมือกับข่าวปลอม Fake News” ร่วมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการเสวนาระดมความคิดเห็นในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) ดำเนินรายการโดย อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ มีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ ผศ.ดร.วรัญญู ครุจิต, คุณตรี บุญเจือ, นันทวัฒน์ เทพดลไชย ฯลฯ ณ M Space ชั้น 3 เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน วันที่ 9 มีนาคม เวลา 13.00-16.00 น. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังหรือติดตามผ่าน Live สดที่ <https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial>

■ กลับมาอีกครั้งตามเรียกร้องกับฟรีเมียมสุดน่ารักลายการ์ตูน **MAJORY คอลเล็กชั่น Wacoal Bloom x Majory** เมื่อซื้อสินค้า Wacoal Bloom ครบ 1,500 บาท (สุทธิ) ขึ้นไป รับฟรี Majory Set โดยใน 1 ชุดประกอบด้วยถุงผ้าลาย Majory จำนวน 1 ใบ มูลค่า 250 บาท และหน้ากากผ้าลาย Majory 1 ชิ้น มูลค่า 129 บาท ขอสงวนสิทธิ์ 1 ชุดต่อใบเสร็จ เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ช้อปด่วนๆ ชุดฟรีเมียมน่ารักมุ้งมิ้งมีจำนวนจำกัด ช้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 02-296- 9979 \*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

■ **ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9** ร่วมกับ ACC Group ร่วมกับ เชิญชวนสัมผัสบรรยากาศตลาดลานนาใจกลางกรุง ในงาน "ลำขนาด กาดหมั้ว" พร้อมอิมมอร์ไปกับอาหารพื้นบ้านล้านนา จากร้าน "บ้านขันโตก" อาทิ แกงฮังเลกระทะยักษ์ ไก่อบโอ่ง ข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว ขนมจีนน้ำยา น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม ไล่จั่ว-แคบหมู ยำขนุน แกงแค แกงผักกาดจ้อ ยำหนามคลุก กระทียมตอง ลูกท้อตอง หมูยอ แหนมแห้ง และอาหารพื้นเมืองอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าของฝาก งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ของที่ระลึกในงานกว่า 60 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีและการแสดงพื้นเมือง ผลิตเปลี่ยนมาให้ชื่นชมตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 มีนาคม เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ณ บริเวณ ลานไนน์ สแควร์ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

■ เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านโลก **โรงพยาบาลหัวเฉียว** พร้อมดูแลการมองเห็นของคุณและคนที่คุณรัก ด้วยชุดตรวจสุขภาพตา "รักษ่วงตา" ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมเพื่อเป็นการคัดกรองโรคทางตาที่พบได้บ่อย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จักษุ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3333

■ **เดอะ พิชซ่าคอมปะนี** จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี ของแคมเปญ "1 แกรม 1" ส่งโปรฯสุดคุ้มยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี "1 แกรม 1 พัลส์" หลากหลายเมนู พร้อมเปิดตัวเมนูใหม่ "พิชซ่ามหาเศรษฐี" เอาใจคนรักชีสด้วยพิชซ่าหน้า 4 ชีสทองคำและเบคอน ฟินไปกับชีสเน้น ๆ ของชอบชีสบอลทองคำ อีกทั้งยังจัดเต็มมอบของขวัญสุดพิเศษให้ได้รับลุ้นรับทองคำแท่งหนักรวม 200 บาท ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ลุ้นได้ จัดหนัก แจกจริงทุกสัปดาห์! ที่ร้านเดอะ พิชซ่า คอมปะนี ทุกสาขา ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11059

หน้า: 3(ขวา)

Col.Inch: 49.06

Ad Value: 76,043

PRValue (x3): 228,129

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

หนังสือพิมพ์  
ข่าวสด หนังสือพิมพ์  
เติบโตเร็วที่สุดใน  
ประวัติศาสตร์

Khaosod ข่าวสด



สื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง สร้างประวัติศาสตร์  
ยอดโลกเฟซบุ๊ก กว่า **14 ล้านไลค์** ยอดติดตามทะลุ  
**16 ล้านฟอลโลเวอร์** ฉบับนี้ตรงกับวันอังคารที่ 9 มีนาคม  
พุทธศักราช 2564 แรม 11 ค่ำ เดือน 4 ปีชวด...●

บรรยากาศบ้านเมืองร้อนรุ่มเหมือนสภาพอากาศ **ผู้มี  
อำนาจในรัฐบาล** ออกอาการเครียดเหนียวหนำสารพัด  
ปัญหาห่ามเร้า แก่เศรษฐกิจประเทศยังมองไม่เห็นแสงสว่าง  
ดูแลปากท้องประชาชนนับวันหากินฝืดเคืองยิ่งเหลื่อมล้ำ  
เยียววาระโรคระบาดโควิดกู้เงินเป็นล้านล้านบาทมาใช้แต่  
ความช่วยเหลือไม่เพียงพอไม่ทั่วถึง เฉพาะวัคซีนต้องหา  
เงินมาอีก 15,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อมาฉีดให้ครอบคลุม ซึ่ง  
ตามแผนต้องรอถึงปลายปีโน่นเลย กว่าจะตั้งหลักตั้งธงได้

...● **สมาชิกเสียงข้างมากในสภา** รวมหัวยึดหยุดหยุดการแก้รัฐธรรมนูญ ด้วย  
มารยาสาไทยร้อยเล่มเกวียน ไม่แยแสสัญญาให้ไว้กับประชาชน ทำทนายความ  
รู้สึกเจ้าของประเทศตัวจริง ไทมีไลน์ละครหลังข่าวแก้รธน. 15 มี.ค.นี้รัฐสภา  
จะพิจารณา วาระ 3 ทว่า 11 มี.ค. **ศาลรธน.** นัดชี้กรณี **ไพบุณย์ นิติตะวัน**  
ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่มีอันดับ พรรคพลังประชารัฐ คบคิด **สมชาย แสงการ**  
ส.ว.ลากตั้งข้ามทศวรรษ ยื่นให้วินิจฉัยรัฐสภามีอำนาจแก้รธน.หรือไม่  
**“ขยายขอบเขตอำนาจ”** ให้องค์กรอื่นอยู่เหนือ 3 อำนาจสูงสุด นิติบัญญัติ-  
บริหาร-ตุลาการ...● **เจ้าหน้าที่รัฐ** ใช้อำนาจหน้าที่สุดโต่งล่อแหลมล้ำเส้น  
กำลังพลสังเวชและยอมรับไม่ได้ ก็กรณีสาวกะเหรี่ยงบางกลอยกว่า 20 คน  
ถูกจับจาก **“ใจแผ่นดิน”** ที่เกิดที่อาศัยในป่าแก่กระจางมาหลายชั่วอายุคน  
หลายคนพิการ หลายคนถูกยิงเล็กถูกดำเนนคดีถูกส่งเข้าเรือนจำทันที โดย  
ไม่ได้พบญาติ ไม่ได้ปรึกษาทนาย ทั้งๆ ที่ปัญหากะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน  
อยู่ระหว่างทำบันทึกข้อตกลงแก้ปัญหาอย่างสงบสันติเป็นธรรม ระดับรมต.-  
ชรก.ใหญ่เซ็นลายมือชื่อรับรองไว้เอง แต่จากพฤติกรรม-วิธีการจัดการ  
เหมือน **“เจ้าหน้าที่บางคน”** ใหญ่โตครอบงำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11059

Col.Inch: 49.06

Ad Value: 76,043

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

หน้า: 3(ขวา)

PRValue (x3): 228,129

คลิป: สีสี่

ไว้ในอุ้งเล็บ?! ...● ก่อนหน้านี้ไม่นานกรณี โครงการนิคมอุตสาหกรรม จะนะ ชาวบ้านชายแดนใต้ร้องทุกข์มานานเป็นปีๆ กระดาดเป็นปีๆ ก่อนยกครว้เข้ามา กินนอนร้องตรงๆ ถึงหน้าทำเนียบรัฐบาล กระทั่งนายกฯส่งรมต.มารับเรื่อง รับปากจนยอมกลับบ้านด้วยความหวัง สุดท้ายโครงการ همینด้านที่ **ศอ.บต.** อำนวยการสร้าง ก็ถูกสั่งระงับไว้ก่อน เพราะพ่ายแพ้แก่ข้อมูลข้อเท็จจริง กระทั่งต่อชีวิตคนท้องถิ่น ต่อธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีความไม่ชอบมาพากลเรื่องที่ดิน ที่ตั้ง และที่สำคัญกระบวนการจัดทำโครงการ **“ไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้น”** ??...● ปราบฎการณ์ ClubHouse โซเชียลมีเดียใหม่ห้องทะเลลึก ถล่มทลาย เพื่อฟังและร่วมพูดคุยกับ **Tony Woodsome** บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกผู้คนที่อยู่กับ **“อะไรต่อมิอะไรเดิมๆ”** มา 6-7 ปี ไม่มีหวัง ไม่มีอนาคต โหยหาคนเก่ง ต้องการคนมีวิสัยทัศน์...● **ข่าวข้น คนเข้ม** วันนี้, 08.30 น. **ดร.สิริณา ปวโรฬารวิทยา** ปธ.อนุกรมฯ.คุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา จัดงาน “นวัตกรรมการแพทย์ สู่สังคมสุขภาวะ” อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)...● เวลาเดียวกัน **สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย** จัดฝึกอบรม BRAND DNA 2021 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบริการด้าน บรรจุภัณฑ์ครบวงจร ห้องแมจิก 2 มิราเคิล...● 13.00 น. **ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร** ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานแสดงความร่วมมือในการรับมือกับข่าวปลอม Fake News เอ็มสเปช ชั้น 3 เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน...● 13.30 น. **มาดาม มาเรีย มีเมน่า ริโอส ฮามาน** ประธานจัดงานออกเรือน คณะกริยาทูต ประจำปี 2564 แถลงรายละเอียดการจัดงาน รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย รอยัล พาราคอน ฮอลล์, สยาม พาราคอน...●

สันตะวา

## AOTองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT แจ้งว่า ทอท.ได้รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงคมนาคมยกย่องให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขึ้น ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

โดย AOT ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท ซึ่ง AOT ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นคุณธรรม

จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังได้ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณ พร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณธรรมตามค่านิยมองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เช่น กิจกรรมจิตอาสา โครงการพนักงานดีเด่น โครงการวันต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

ทั้งนี้ การได้รับประกาศยกย่องดังกล่าวเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการยื่นหยัดและยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม และส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11059

Col.Inch: 30.92 Ad Value: 34,012

หน้า: 15(กลาง)

PRValue (x3): 102,036

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมศิลป์เร่งอนุรักษ์วัดมหาธาตุ

## กรมศิลป์เร่งอนุรักษ์วัดมหาธาตุ พัฒนาโบราณสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารกรมศิลปากร สัณจร ที่ จ.ลพบุรี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ได้รับรายงานความคืบหน้าการอนุรักษ์และพัฒนา วัดมหาธาตุ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของ จ.ชัยนาท ซึ่งวัดมหาธาตุแห่งนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์กลางเมือง ที่ยังคงเห็นร่องรอยของการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้งหลายสมัย สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ เช่น เจดีย์ทรงปราสาทก่อด้วยศิลาแลง เจดีย์รายทรงแปดเหลี่ยม วิหารหลวง และเจดีย์ใหญ่ด้านหลังที่ได้รับอิทธิพลจาก ทวารวดี ซึ่งกรมศิลปากรได้สำรวจ ตรวจสอบผังปัจจุบันของวัดเพื่อจัดทำแผนงานพัฒนาโบราณสถานวัดมหาธาตุระยะ 3 ปี ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ งานโบราณคดี งานอนุรักษ์โบราณสถาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน เบื้องต้นได้ทำขุดตรวจทางโบราณคดีเสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง บูรณะโบราณสถานภายในวัดและการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาให้โบราณสถานที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นศาสนสถานที่สำคัญคู่เมืองสรรคบุรี

นายประทีปกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังรับรายงานความคืบหน้าโครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ โบราณสถานคลองเรือ ต.ทะเลชุมพร อ.เมือง จ.ลพบุรี แนวคูเมืองลพบุรีชั้นในด้านทิศตะวันออกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีปัญหาการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของประชาชน รุกค้ำเข้าไปในคลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างฟื้นฟูให้เป็นแหล่งศึกษาระบบประปาของ จ.ลพบุรี เป็นระเบียบเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และยังคงดำเนินโครงการต่างๆ ควบคู่ อาทิ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) จังหวัดลพบุรี ระยะ 3 รวมถึงโครงการบูรณะศาลาการเปรียญวัดบ้านไร่ จ.อุทัยธานี โครงการอนุรักษ์และพัฒนาภายใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารหมู่ตึก พระประเทียบหลังที่ 9 และหลังที่ 10 โครงการซ่อมแซมศาลาเชิญเครื่อง โครงการพัฒนาปรับปรุง คลังเก็บโบราณวัตถุ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ (เรือนจำเก่า) พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยมอบหมายให้เร่งดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดภายในปี 2564

# เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ส่งความสุขให้คนไทย เปิดงานเทศกาลดนตรี มา ร้อง เล่น เต้น กัน



สมพล ตริภพนารอด กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค พร้อมด้วย เกษมสุข จงมันคง กก.ผจก.ศูนย์สนับสนุนองค์กร ร่วมเปิดงาน “เทศกาลดนตรี มา ร้อง เล่น เต้น กัน” (MBK Center Music & Performance Fest) โดยมี ธนิต ต้นบัวคลี่ รอง ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. พร้อมด้วยพันธมิตร หน่วยงานราชการ กลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้าน และสถาบันการศึกษาร่วมในพิธีเปิดงาน



สมพล ตริภพนารอด กล่าวเปิดงาน



ธนิต ต้นบัวคลี่ รอง ผอ.สำนักวัฒนธรรมฯ

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดตัวเทศกาลดนตรี มา ร้อง เล่น เต้น กัน MBK Center Music & Performance Fest ประกาศ จัดทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน จับมือ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ กลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้าน องค์กรการกุศล

สถาบันการศึกษา จัดแสดงดนตรี ไทยและสากล ศิลปวัฒนธรรม ด้านต่างๆ ส่งความสุขให้คนไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลป วัฒนธรรมให้ ความรู้ประชาชน เปิดเวทีสุดประทับใจด้วยชุดละคร พันทอง เรื่อง ราชธานีราช ตอนยกทัพจัน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สมพล ตริภพนารอด กรรมการ

ผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดตัว เทศกาล ดนตรี มา ร้อง เล่น เต้น กัน (MBK Center Music & Performance Fest) ที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยความร่วมมือกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: ทั่วไป/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อังคาร 9 มีนาคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14559

หน้า: 19(บน)

Col.Inch: 132.73 Ad Value: 165,912.50

PRValue (x3): 497,737.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ส่งความสุขให้คนไทย เปิดงานเทศกาลดนตรี มา ร้อง เล่น เต้น กัน



ผู้บริหารเอ็มบีเค และผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน



สองพิธีกร



## อันแสนไพเราะ

ขอเชิญร่วมสุนทรีย์ และ เพลิดเพลินกับเทศกาลดนตรี มา ร้อง เล่น เต้น กัน (MBK Center Music & Performance Fest) ได้ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยในครั้งหน้าจะจัดขึ้นในวันที่ 13 และ 27 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ [www.mbk-center.co.th](http://www.mbk-center.co.th) และ [www.facebook.com/mbkcenterth](https://www.facebook.com/mbkcenterth)

หน่วยงานราชการ อาทิ กองทัพบก กรมพลศึกษา กลุ่มวัฒนธรรม บ้าน อองค์การการกุศล และ สถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีความตั้งใจสนับสนุนพื้นที่แก่ภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา อองค์การการกุศล จัดแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม รูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนให้ความเพลิดเพลินและความรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีแก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับการจัดงานเปิดตัวเทศกาลดนตรี มา ร้อง เล่น เต้น กัน ในครั้งนี้ได้ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำการแสดงสุดอลังการมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในชุดละครพันทาง เรื่อง ราชอิรราช ตอนยกทัพจีน พร้อมการแสดงชุดระบำจีนไทยโมเดิร์น ที่มีความอ่อนช้อยงดงามมาให้ได้รับชม และขับกล่อมทุกท่านด้วยการบรรเลงดนตรีเพลงจีน